



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ (๑๔๐๓)

ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อตามประกาศไม่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธิตี โลหะปิยะพรรณ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๔ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด
๑	นางสาวรุ่งนภา สุขวัฒนกุล	กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๗ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กองคลัง

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สังกัด
๑	นางกัญญิกา ตรีจิตต์	กลุ่มบริหารงานพัสดุ กองคลัง

หมายเหตุ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๔ กลุ่มบริหารงานพัสดุ กองคลัง ไม่มีผู้สมัครในตำแหน่งดังกล่าว